

คณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
IMT หรือ 3G and beyond

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ร.ศ.พนา ทองมีอาคม	ที่ปรึกษา
2	นายบัณฑิต สุภักดิ์	ที่ปรึกษา
3	พันเอก นที ศุกลรัตน์	ประธานกรรมการ
4	ร.ศ. ดร. นवलน้อย ตริรัตน์	กรรมการ
5	นายต่อพงศ์ เสลานนท์	กรรมการ
6	นายกฤษดา โจนสุวรรณ	กรรมการ
7	พ.อ.ดร.อนูรัตน์ อินกัน	กรรมการ
8	พ.อ.อารมณ รอดรุ่งเรือง	กรรมการ
9	ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์	กรรมการ
10	รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์	กรรมการ
11	ผศ.ดร.ศุภชัย ศุภชลาศัย	กรรมการ
12	ร.ท.หญิง อัญชลีพร ชัยชาญกุล	กรรมการ
13	นายไพรัช บุญประกอบวงศ์	กรรมการ
14	นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์	กรรมการ
15	รทช.ประเสริฐ อภิปัญญา	กรรมการ
16	ดร.สุพจน์ เขียวรุฒ	กรรมการ
17	นายสมศักดิ์ สิริพัฒนามกุล	กรรมการ
18	นายเสน่ห์ สายวงศ์	กรรมการ
19	นายเกียรติ อาภาพันธุ์	กรรมการ
20	นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล	กรรมการ
21	นายพล สุทธิรัฐ	กรรมการ
22	นางสาวปริดา วงศ์ชุตินาถ	กรรมการ
23	นางสาวแสงนภา รังคสิริ	กรรมการ
24	นางสาวจิตติมา ศุภเกษม	กรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
25	นางสาวพุดศิริ นิลกิจศรานนท์	กรรมการและเลขานุการ
26	นางสาวจิตสลา ศรีประเสริฐสุข	กรรมการและเลขานุการผู้ช่วยกรรมการ
27	นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ	กรรมการและเลขานุการผู้ช่วยกรรมการ
28	นางสาวปณณีย์สิริ ฉัตรจินดา	กรรมการและเลขานุการผู้ช่วยกรรมการ
29	นางสาวพรรณนิภา สีใส	กรรมการและเลขานุการผู้ช่วยกรรมการ
30	นางสาววีณา จำงเจริญ	กรรมการและเลขานุการผู้ช่วยกรรมการ

คณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการสื่อสารความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีไร้สาย  
(Broadband Wireless Access: BWA)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบัณฑูร สุภักควณิช	ที่ปรึกษา
2	รศ. พนา ทองมีอาคม	ที่ปรึกษา
3	พันเอก นที ศุกลรัตน์	ประธานกรรมการ
4	พ.อ. อัทธธร บุรณากาญจน์	กรรมการ
5	พ.อ. บวร วงษ์แสงจันทร์	กรรมการ
6	ดร. กิตติ วงศ์ถาวราววัฒน์	กรรมการ
7	รทช.ประเสริฐ อภิปัญญา	กรรมการ
8	ดร. สุพจน์ เขียวรุฒิ	กรรมการ
9	นายจักรทิพย์ นิติน	กรรมการ
10	ร.ท. คณิน ทันทะพันธ์	กรรมการ
11	ดร.ธเนศ เมฆจำเจริญ	กรรมการ
12	ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์	กรรมการ
13	นางสุนทรี เช่งกิ่ง	กรรมการ
14	นายดำรงค์ วัสโสเทก	กรรมการ
15	นายันทเกียรติ สุทธิธรรม	กรรมการ
16	นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล	กรรมการ
17	นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล	กรรมการ
18	นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน	กรรมการ
19	นายเกียรติ อาภาพันธุ์	กรรมการ
20	นางสาวปรีดา วงศ์ชุตินาถ	กรรมการ
21	ดร. พุชชาต แมนมนตรี	กรรมการ
22	นายพสุ ศรีหิรัญ	กรรมการ
23	นายวรภัทร ภัทรธรรม	กรรมการ
24	นางสาววิณา งามเจริญ	กรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
25	นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ
26	นางสาวพรพัทธ์ สถิตเวโรจน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27	นางสาวสุดารัตน์ แก้วงาม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28	นายบุญธรรม แสงแก้ว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29	นายคันสนะ อิศวช่วง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30	นางสาวชุลีกร สังข์รุ่ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31	นางสาวกุลปาลี ตันติวังศ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวสารี อ๋องสมหวัง	กรรมการ
2	นายชมชวน บุญระหงษ์	กรรมการ
3	นายศรีสะเกษ สมาน	กรรมการ
4	นางสาวบุญยืน ศิริธรรม	กรรมการ
5	นายต่อพงษ์ เสลานนท์	กรรมการ
6	นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา	กรรมการ
7	นายอับดุลอาซีด หินมุสา	กรรมการ
8	นายปวิวัติ เถลิมาชาติ	กรรมการ
9	นายนิมิตร์ เทียนอุดม	กรรมการ
10	นางสาวสุภัทรา นาคะผิว	กรรมการ
11	นายชัยรัตน์ แสงอรุณ	กรรมการ
12	นายไพบูลย์ ช่างทอง	กรรมการ
13	นายเดือนเด่น นิคมบริรักษ์	กรรมการ

**คณะกรรมการสรรหาสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล	กรรมการสรรหาฯ
2	นางสุนทรี หัตถ์ เชียงกิ่ง	กรรมการสรรหาฯ
3	นายสมจิต ฟูงทศธรรม	กรรมการสรรหาฯ
4	นายสุนทร สุริโย	กรรมการสรรหาฯ
5	นางสาวกรรณิการ์ กิจดิเวชกุล	กรรมการสรรหาฯ
6	นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ	กรรมการสรรหาฯ
7	นายทวี กาญจนบุญ	กรรมการสรรหาฯ
8	นายกิตติพงศ์ สุทธิ	กรรมการสรรหาฯ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
9	นายสมชาย กระจ่างแสง	กรรมการสรรหาฯ

**คณะกรรมการบริหารงานบุคคล**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ประธาน กสทช.	ประธานกรรมการ
2	นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการ
3	ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภา	กรรมการ

4	นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์	กรรมการ
5	พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	กรรมการ
6	นายฐากร ตัณฑสิทธิ์	กรรมการ
7	นายประเสริฐ อภิปัญญา	ผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พลเอกธงชัย เกื้อสกุล	ประธานกรรมการ
2	รทช. ทศพร เกตุอดิศร	กรรมการ
3	พลโทชุมพล เกิดนาค	กรรมการ
4	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือผู้แทน	กรรมการ
5	ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน	กรรมการ
6	ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน	กรรมการ
7	เจ้ากรมสื่อสารทหาร หรือผู้แทน	กรรมการ
8	เจ้ากรมการทหารสื่อสาร หรือผู้แทน	กรรมการ
9	เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หรือผู้แทน	กรรมการ
10	เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หรือผู้แทน	กรรมการ
11	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้แทน	กรรมการ
12	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้แทน	กรรมการ
13	รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ	กรรมการ
14	พันเอก สุชาติ ผ่องพุดิ	กรรมการ
15	ผู้อำนวยการสำนัก ฉก. หรือผู้แทน	กรรมการ
16	ผู้อำนวยการสำนัก ตว. หรือผู้แทน	กรรมการ
17	นายันทเกียรติ สุทธิธรรม	กรรมการและเลขานุการ
18	พันเอก ชัยยศ ศุภมิตรภักษณา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19	พันโท กฤษฏา เทอดพงษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
20	พันโท เอกพงศ์ แผงกุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21	นายอดุลย์ วิเศษบุปผา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22	นายมนต์สรรพ ทรงแสง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พลโทชุมพล เกิดนาค	ประธานอนุกรรมการ

2	ผู้แทนสำนัก ตว.	อนุกรรมการ
3	ผู้แทนสำนัก ฉก.	อนุกรรมการ
4	ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	อนุกรรมการ
5	ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	อนุกรรมการ
6	ผู้แทนกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย	อนุกรรมการ
7	ผู้แทนกรมการทหารสื่อสาร	อนุกรรมการ
8	ผู้แทนกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ	อนุกรรมการ
9	ผู้แทนกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ	อนุกรรมการ
10	พันเอก ประจิด อ่ำพันธุ์	อนุกรรมการ
11	พันเอก ศิริพงษ์ พงษ์พวง	อนุกรรมการ
12	พันเอกทักษิณ ศิริสิงห์	อนุกรรมการ
13	พันโท ธรนิศวรร์ เกื้อสกุล	อนุกรรมการ
14	พันเอก ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์	อนุกรรมการและเลขานุการ
15	นายอดุลย์ วิเศษบุปผา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16	นายมนต์สรรพ ทองแสง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการมาตรฐาน กทช.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม	ประธานกรรมการ
2	รองศาสตราจารย์ ดร. บวร ปภัสราทร	กรรมการ
3	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย แสงอินทร์	กรรมการ
4	รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร	กรรมการ
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี อร่ามวิทย์	กรรมการ
6	ดร. จิตรเกษม งามนิล	กรรมการ
7	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุ แก้วปลั่ง	กรรมการ
8	นายสุชัย รอยวิรัตน์	กรรมการ
9	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการ
10	ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการ
11	ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม	กรรมการเลขานุการ
12	ผู้แทนสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการศึกษาระดับอุดมศึกษาและจัดทำมาตรฐานทางเทคนิค สำหรับการสื่อสารสื่อผสม (โทรทัศน์ผ่านไอพี (IPTV))

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพัฒน์มงคล	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

2	ผศ. ดร. สุภาวดี อร่ามวิทย์	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
3	นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ	ประธานอนุกรรมการ
4	ผศ. ดร. วุฒิพงษ์ คำวิสัยศักดิ์	อนุกรรมการ
5	ผศ. ดร. ธนารัตน์ ชลิตาพงษ์	อนุกรรมการ
6	นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว	อนุกรรมการ
7	นายศรัณย์ วิรุฒมวงศ์	อนุกรรมการ
8	หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติ ฤคกุล	อนุกรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
9	นายสุรพล เกียรติยศสกุล	อนุกรรมการ
10	นายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข	อนุกรรมการและเลขานุการ
11	นางสาววิไลมณฑิ ภาดาเพิ่มผลสมบัติ	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการเตรียมการร่าง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และตาราง  
กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพัฒน์มงคลการ	ที่ปรึกษา
2	นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ	ที่ปรึกษา
3	รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม	ที่ปรึกษา
4	นายสุนันท์ วงศ์วิทยากำจร	ที่ปรึกษา
5	นายบัณฑูร สุภัควิช	ที่ปรึกษา
6	รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม	ที่ปรึกษา
7	พันเอกนที ศุกลรัตน์	ประธานกรรมการ
8	นายทศพร เกตุอดิศร	กรรมการ
9	นายดำรงค์ วัสโสเทก	กรรมการ
10	ดร. สุพจน์ เขียวรุฒ	กรรมการ
11	ดร. กิตติ วงศ์ถาวราววัฒน์	กรรมการ
12	ดร. อธิคม ฤกษ์บุตร	กรรมการ
13	ดร. พสุ แก้วปลั่ง	กรรมการ
14	พันเอก ดร. อนุรัตน์ อินกัน	กรรมการ
15	นายต่อพงศ์ เสลานนท์	กรรมการ
16	นายกฤษฎา โรจนสุวรรณ	กรรมการ
17	นายวรากร เย็นตระกูล	กรรมการ
18	พันเอก อัทธธร บุรณากาญจน์	กรรมการ
19	พันโท กฤษฎา เทอดพงษ์	กรรมการ
20	นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล	กรรมการ

21	นางปริตา วงศ์ชุตินาถ	กรรมการ
22	นางพุดชาด แมนมนตรี	กรรมการ
23	นายฉันทเกียรติ สุทธิธรรม	กรรมการและเลขานุการ
24	นายอดุลย์ วิเศษบุปผา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25	นายบอัมพร ดีเลิศเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26	นายมนต์สรรพ ทรงแสง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27	นายสุภัทรสิทธิ์ สนวนสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพัฒมงคลการ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2	นายต่อพงศ์ เสลานนท์	ประธานกรรมการ
3	ผอ. สบท.	กรรมการ
4	ผอ.สพท.	กรรมการ
5	ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ ผู้แทน	กรรมการ
6	ผู้แทนสมาคมพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย	กรรมการ
7	ผู้แทนสมาคมเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการ
8	ผู้แทน บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
9	นางสาววันทนีย์ พันธชาติ	กรรมการ
10	ผศ. ดร. สุภาวดี อร่ามวิทย์	กรรมการ
11	ผศ. ดร. ธนารัตน์ ชลิตาพงษ์	กรรมการ
12	นายวิสิฐ อดิพญากุล	กรรมการ
13	นายชานนท์ โกมลมาลย์	กรรมการ
14	นายวเรศ บวรสิน	กรรมการ
15	ผอ.สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม	กรรมการและเลขานุการ
16	นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17	นายวรุฒม์ ว่องโรจนานนท์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้โทรคมนาคมระบบบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต

(Voice over IP - VoIP) ในการหลอกลวงประชาชน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม	ที่ปรึกษา
2	อธิบดีกรมการสอบสวนหรือผู้แทน	ประธาน
3	เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	รองประธาน

4	พลต.ต.ปัญญา มาแมน รอง ผบช.ก. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	รองประธาน
5	ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
6	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	กรรมการ
7	ผู้แทนกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว	กรรมการ
8	ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	กรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
9	ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค	กรรมการ
10	ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
11	ผู้แทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
12	ผู้แทนบริษัท โทเทิลแอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
13	ผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
14	ผู้แทนบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด	กรรมการ
15	ผู้แทนบริษัท ทูมูฟ จำกัด	กรรมการ
16	ผู้แทนบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
17	ผู้แทนบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	กรรมการ
18	ผู้แทนบริษัท ดีแทค เน็ตเวอร์ค จำกัด	กรรมการ
19	ผู้แทนบริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	กรรมการ
20	ผู้แทนบริษัท ทู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	กรรมการ
21	ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	กรรมการและเลขานุการ
22	ผู้แทนสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23	ผู้แทนสำนักการอนุญาตประกอบกิจการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงาน กทช.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายฐากร ตัณฑสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2	นายทศพร เกตุอดิศร	รองประธานกรรมการ
3	พลเรือเอก ฐนธิ์ กิตติอำพน	กรรมการ
4	พันเอก รุจโรจ วิทยุฒิ	กรรมการ
5	นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี	กรรมการ
6	นายวิชัย เตชะเกิดกมล	กรรมการ
7	นางวิจิตรา พลับประสิทธิ์	กรรมการ
8	นางสาวอัญชลี เจตริงษ์	กรรมการ



9	นางยุพา จันทร์กระจ่าง	กรรมการ
10	นางบาศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการและเลขานุการ
11	นายชูศักดิ์ วิบูลย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร	ประธานกรรมการ
2	เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	กรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
3	รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	กรรมการ
4	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายแลพกฎกติกา	กรรมการ
5	รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ	กรรมการ
6	รศ.ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์	กรรมการ
7	นางมาลี โชคล้ำเลิศ	กรรมการ
8	นายยุทธศักดิ์ ฅณาสวัสดิ์	กรรมการ
9	นายปัญญาสาร ปริตวงศ์	กรรมการ
10	ผอ. สพท. (ดร.สุพจน์ ใญ่รุฒิ)	กรรมการ
11	รอง ผอ. สพท. (นายธวัชชัย ล้ำสมบัติ)	กรรมการและเลขาฯ
12	นายจำรัส ต้นตรีสุนทร	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.กิตติชัย ล้วนยานนท์	ประธานกรรมการ
2	ดร.สุพจน์ ใญ่รุฒิ	รองประธานกรรมการ
3	ผศ.ดร. ทับทิม อ่างแก้ว	กรรมการ
4	ดร.สิรภพ ตู้ประกาย	กรรมการ
5	รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์	กรรมการ
6	รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน	กรรมการ
7	รศ.ดร.สินชัย กมลภิวังศ์	กรรมการ
8	ดร.ชัชชัย คุณบัว	กรรมการ
9	รศ.ดร.ชาติ เจริญลาภนพรัตน์	กรรมการ
10	ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร	กรรมการ
11	พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์	กรรมการ
12	นายธวัชชัย ล้ำสมบัติ	กรรมการและเลขานุการ

### คณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.พรีเดช ทองอำไพ	ประธานอนุกรรมการ
2	ดร.กิตติน อุคมเกียรติ	รองประธานอนุกรรม
3	ดร.ไพโรจน์ เต็มสินธุ์สุวรรณ	อนุกรรมการ
4	ผศ.ดร.ดวงฤดี วรสุชีพ	อนุกรรมการ
5	นายปัญญาสาร ปริศวงศ์	อนุกรรมการ
6	ผอ. สพท. (ดร.สุพจน์ เขียวรุฒ)	อนุกรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
7	พนักงาน สพท.(นายไมตรี ตันติเชาวนนท์)	เลขานุการ
8	พนักงาน สพท. (นายเอกนรินทร์ ยูพาพิน)	เลขานุการ

### คณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธ์ุ	ประธานอนุกรรมการ
2	ผศ.ดร.ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช	รองประธานอนุกรรม
3	นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	อนุกรรมการ
4	นายอรรถพล เสริมการดี	อนุกรรมการ
5	ผอ. สพท. (ดร.สุพจน์ เขียวรุฒ)	อนุกรรมการ
6	พนักงาน สพท.(นายไมตรี ตันติเชาวนนท์)	เลขานุการ
7	พนักงาน สพท. (นายเอกนรินทร์ ยูพาพิน)	เลขานุการ

### คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจำรัส ตันตรีสุคนธ์	ประธานอนุกรรมการ
2	คุณกำพล นันทขำว้าง	รองประธานอนุกรรม
3	คุณสมนึก วิรุฬพงษ์	อนุกรรมการ
4	ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ คำวิสัยศักดิ์	อนุกรรมการ
5	ผอ. สพท. (ดร.สุพจน์ เขียวรุฒ)	อนุกรรมการ
6	พนักงาน สพท. (นางคณาพร สนธยานนท์)	เลขานุการ
7	พนักงาน สพท.(นางสาวพันธ์ทิพย์ เอเมะบุตร)	เลขานุการ

### คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์อันเกิดจากการวิจัย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรทรัพย์	ประธานกรรมการ

2	รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล	รองประธานกรรมการ
3	ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ	อนุกรรมการ
4	นายแสงชัย เอกพัฒนาพาณิชย์	อนุกรรมการ
5	นายมานพ ธรรมสิริอนันต์	อนุกรรมการ
6	ผอ. สพท. (ดร.สุพจน์ เขียวรุฒ)	อนุกรรมการ
7	พนักงาน สพท.(นางสาวนิณนยา ผลอนันต์)	เลขานุการ

**คณะกรรมการประสานงานการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน  
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ดร.สุพจน์ เขียวรุฒ	ประธานอนุกรรมการ
2	รศ.ดร.ชาติ เจริญลาภนพรัตน์	อนุกรรมการ
3	ผศ.ดร.เขาวนิตศ อัครกุล	อนุกรรมการ
4	ดร.สิรภพ ตู้ประกาย	อนุกรรมการ
5	ผศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร	อนุกรรมการ
6	รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน	อนุกรรมการ
7	รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา	อนุกรรมการ
8	ดร.ชัชชัย คุณบัว	อนุกรรมการ
9	ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์	อนุกรรมการ
10	ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กীরติวินทกร	อนุกรรมการ
11	พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์	อนุกรรมการ
12	ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์	อนุกรรมการ
13	นายธวัชชัย ลำสมบัติ	อนุกรรมการและเลขานุการ

**ผู้ประสานงานการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโทรคมนาคม  
(MOU)ระหว่าง สพท. และ CITF , Aalborg University ประเทศเดนมาร์ก**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.บวร ปภัสราทร	ผู้ประสานงาน

**คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พลเอก สุวชิต พิษิตกุล	กรรมการ
2	พลเอก อัครวิน พันธุนิล	กรรมการ
3	พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์	กรรมการ

4	รศ. ณรงค์ อยู่ถนอม	กรรมการ
5	นายสถาพร ชินะจิตร	กรรมการ
6	นาย ธวัช คงเดชา	กรรมการ
7	นายอนุโพธิ์ บุณนาค	กรรมการ

### คณะอนุกรรมการวิเทศกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ประธานกรรมการ
2	ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
3	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
4	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
5	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน	อนุกรรมการ
6	อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
7	เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
8	ผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
9	ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
10	ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้าน กฎหมายมหาชน	อนุกรรมการ
11	ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการ สื่อสาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการกำกับกิจการ	อนุกรรมการ
12	ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
13	นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
14	นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์หรือผู้แทน	อนุกรรมการ
15	ประธานสภาองค์กรการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
16	ประธานกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
17	ประธานสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
18	ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
19	เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551-2553)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายดิเรก เจริญผล	ประธานกรรมการ
2	ดร.ชัตติยา ไกรกาญจน์	กรรมการ
3	นายกิตติน อุดมเกียรติ	กรรมการ
4	ศ. ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด	กรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
5	รศ. ดร.นวลน้อย ตริรัตน์	กรรมการ
6	รศ. ดร.บวร ปภัสราทร	กรรมการ
7	นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน	กรรมการ
8	นายสฤติย์ บุญสะอาด	กรรมการ
9	นางอัจฉรา ปันยวณิช	ผู้ช่วยเลขานุการ
10	นางสาวใจทิพย์ ศรีโนนชัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลโครงการสนับสนุนการขยายการให้บริการข้อมูล  
ข่าวสารในระบบเดซีผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติและอินเทอร์เน็ต

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุรนนท์ วงศ์วิทยกำจร	ที่ปรึกษา
2	นายบัณฑิต สุภักวณิช	ที่ปรึกษา
3	นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ	ที่ปรึกษา
4	พันเอกนที กุศลรัตน์	ที่ปรึกษา
5	นายพิทยาพล จันทนะสาโร	ประธานกรรมการ
6	ผู้อำนวยการสำนักบริการอย่างทั่วถึง	รองประธานกรรมการ
7	ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	กรรมการ
8	ผอ. สพท.	กรรมการ
9	ผอ. สบท.	กรรมการ
10	ผู้แทนสมาคมมูลนิธิราชสุดา	กรรมการ
11	ผู้แทน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
12	ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	กรรมการ
13	นายนิพนธ์ จงวิจิต	กรรมการ
14	นายวเรศ บวรสิน	กรรมการ
15	นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์เสื่อ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

16	นายชัยยุทธ ภูสันต์	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
----	--------------------	--------------------------------

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง  
และบริการเพื่อสังคม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุรนนท์ วงศ์วิทยกำจร	ประธานกรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
2	นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร	กรรมการ
3	รศ.นริวรรณ จินตานนท์ เก่งเรียน	กรรมการ
4	นางพิศवास ยุติธรรมดำรง	กรรมการ
5	นางรังสิมา เจริญศิริ	กรรมการ
6	นายสามารถ รัตนประทีปพร	กรรมการ
7	นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ	กรรมการ
8	พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร	กรรมการ
9	นายชาญณรงค์ จันทระโชติ	กรรมการ
10	นายภูมิใจ อัดตะนันท์	กรรมการ
11	พันเอก รศ. เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ	กรรมการ
12	นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์	กรรมการ
13	นายพิทยาพล จันทนะसार	กรรมการ
14	นายพากเพียร สุนทรสิต	กรรมการและเลขานุการ
15	นายนิพนธ์ จงวิจิต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16	นายนนทชาติ จินตกานนท์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายดิเรก เจริญผล	ที่ปรึกษา
2	พล.อ. ชิตศักดิ์ ประเสริฐ	ประธานกรรมการ
3	รศ.ดร. สุธี อักษรกิตติ์	กรรมการ
4	นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์	กรรมการ
5	ผศ.ดร.ทับทิม อ่างแก้ว	กรรมการ
6	พ.อ. ดร. เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ	กรรมการ
7	รองเลขาธิการ กทช. ที่เลขาธิการ กทช. มอบหมาย (นายทศพร เกตุ อดิศร)	เลขานุการ
8	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ	ผู้ช่วยเลขานุการ

9	นายันทเกียรติ สุทธิธรรม	ผู้ช่วยเลขานุการ
---	-------------------------	------------------

### คณะกรรมการการศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินสถานะการใช้คลื่นความถี่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์	ประธานอนุกรรมการ
2	พล.ท.ชะเลียง รุ่งเจริญ	อนุกรรมการ
3	รศ.ดร. ชรินทร์ มีโกศล	อนุกรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
4	ดร.จิรศิลป์ จยวารรณ	อนุกรรมการ
5	ดร.ราชันย์ เหล็กกล้า	อนุกรรมการ
6	ดร.กิตติมา เมฆาปัญญากิจ	อนุกรรมการ
7	นายนิรันดร์ ทับศรี	เลขานุการ
8	นายทรงยศ รัชชา	ผู้ช่วยเลขานุการ
9	นายอัมพร ดีเลิศเจริญ	ผู้ช่วยเลขานุการ

### คณะกรรมการการศึกษาและจัดทำข้อมูลการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ผศ.ดร.ทับทิม อ่างแก้ว	ประธานกรรมการ
2	รศ.เวช วิเวก	อนุกรรมการ
3	นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว	อนุกรรมการ
4	ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ	อนุกรรมการ
5	ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ กীরติวินทร	อนุกรรมการ
6	ผศ.ดร. เขาวนด์ิส อัสกุล	อนุกรรมการ
7	พ.อ.อุษุกร ทรงวรชัย	อนุกรรมการและเลขานุการ
8	นายอดุลย์ วิเศษบุปผา	ผู้ช่วยเลขานุการ
9	นายมนต์สรรพธ์ ทรงแสง	ผู้ช่วยเลขานุการ

### คณะกรรมการพิจารณาปริมาณและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ	ประธานกรรมการ
2	นาย พหล จินดากุล	รองประธานกรรมการ
3	นางสาววิโรลักษณ์ อัมมณีนรัตน์	กรรมการ
4	นาย วิชิต พิพัทธกุลสกุล	กรรมการ
5	นาย อภิชาติ รัตนราศรี	กรรมการ
6	รทช. ประเสริฐ อภิปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

7	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและกติกา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8	ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการงบประมาณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9	นาย สมบัติ ลีลาพตะ	ผู้ช่วยเลขานุการ
10	นาง युพา จันทร์กระจ่าง	ผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสำนัก กทช.**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย พหล จินดากุล	ประธานอนุกรรมการ
2	นางสาววิโรลักษณ์ อัมมณีรัตน์	อนุกรรมการ
3	นาย วิชิต พิพัทธกุลกุล	อนุกรรมการ
4	นาย สมสกุล ชัยกาญจนาคคี	อนุกรรมการ
5	นาย สมบัติ ลีลาพตะ	อนุกรรมการ
6	นาย วรพงศ์ นิภากรพันธ์	อนุกรรมการและเลขานุการ
7	นาง युพา จันทร์กระจ่าง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการพิจารณากลับรองงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กทช.**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย วิชิต พิพัทธกุลกุล	ประธานอนุกรรมการ
2	นางสาววิโรลักษณ์ อัมมณีรัตน์	อนุกรรมการ
3	นาย อภิชาติ รัตนราศรี	อนุกรรมการ
4	นาง อัจฉรา ปั่นยวงนิช	อนุกรรมการ
5	นาง วรพงศ์ นิภากรพันธ์	อนุกรรมการ
6	นาง युพา จันทร์กระจ่าง	อนุกรรมการและเลขานุการ
7	นางสาว ลักษมี นุตตะโร	ผู้ช่วยกรรมการ

**คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาทางวิชาการ 19 th**

**ITS Biennial Conference 2010 (Organizing Committee)**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)	ประธานกรรมการ
2	ดร. สุพจน์ เตียรุจติ	รองประธานกรรมการ
3	นายไตรรัตน์ วิริยะกุล	กรรมการ
4	นายเฉลิมชัย กีกเกียรติกุล	กรรมการ
5	นางฉันทพร ฌชติชนาภิบาล	กรรมการ
6	นางสาวศิริรักษ์ เสมาเงิน	กรรมการ



7	นางธัญพร เปาทอง	กรรมการ
8	นางสาววีรจิมา ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9	นางสาวฐิติมนต์ ภาดาเพิ่มปลสมบัติ	กรรมการและเลขานุการ

#### คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายดิเรก เจริญผล	ประธานกรรมการ
2	นายผดุงศักดิ์ เทพหัสติน ณ อยุธยา	กรรมการ
3	รองศาสตราจารย์ ประยงค์ เนตยารักษ์	กรรมการ
4	นายประเสริฐ อภิปัญญา	กรรมการ
5	นายบุญเสริม อึ้งภากรณ์	กรรมการ
6	นายปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการ
7	พลตรีธัญญพรหม อัครจินดา	กรรมการ

#### คณะกรรมการประสานงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุรนนท์ วงศ์วิทย์กำจร	ประธานกรรมการ
2	นายสัจจา เมืองทอง	กรรมการ
3	นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ
4	นายปรียมน์ ปิ่นสกุล	กรรมการ
5	นายสมโพช พานทอง	กรรมการ
6	นายทรงธรรม เพียงพัฒนาวิทย์	กรรมการ
7	หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร	กรรมการ
8	นายประเสริฐ อภิปัญญา	กรรมการเลขานุการ
9	นางนุสรา ชูกุล	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
10	นายนทชาติ จินตกานนท์	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมเคลื่อนที่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประเสริฐ อภิปัญญา	ประธานกรรมการ
2	นายปรียมน์ ปิ่นสกุล	อนุกรรมการ
3	หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร	อนุกรรมการ
4	นายวรพงศ์ นิภากรพันธุ์	อนุกรรมการ
5	นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน	อนุกรรมการ
6	นางสาวนนทรี เหมทานนท์	อนุกรรมการ

7	นางเต็มทรัพย์ มหาเวชาศิริ	อนุกรรมการ
8	นางสาวจิตติมา ศุภเกษม	อนุกรรมการ
9	นางนุสรุา ชูกุล	อนุกรรมการและเลขานุการ
10	นายนทชาติ จินตกานนท์	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
11	นางสาววณิภา พรหมายน	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12	นางสาวกนกพรรณ ญาณภีร์	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13	นายชวัลวิทย์ ธีระพันธ์	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14	นางสาวศรีศศิ ไข้ไหวพริบ	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### คณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสามารถ รัตนประทีปพร	ประธานกรรมการ
2	นายประเสริฐ อภิปัญญา	รองประธานอนุกรรมการ
3	นายมนัส ทรงแสง	อนุกรรมการ
4	นาวาอากาศเอก ดร. วีระชัย เขาว์กำเนิด	อนุกรรมการ
5	นายฉัตรชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	อนุกรรมการ
6	นายดำรงเดช ประมิตินการ	อนุกรรมการ
7	นายโชติวุฒิ เขียนนิลศิริ	อนุกรรมการ
8	นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์	อนุกรรมการ
9	นางธิดา เต่นพฤษ์ธรรม	อนุกรรมการ
10	นายดำรง วัสโสทก	อนุกรรมการ
11	นายประทีป สังข์เทียม	เลขานุการ
12	นายธีระศักดิ์ เขยชื่น	ผู้ช่วยเลขานุการ

### คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตแก่องค์กรกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศ.ประสิทธิ์ ประพัฒน์มงคลการ	ที่ปรึกษา
2	นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ	ที่ปรึกษา
3	รศ.สุธรรม อยู่ไธธรรม	ที่ปรึกษา
4	นายสุรนนท์ วงศ์วิทยกำจร	ที่ปรึกษา
5	พันเอกนที ศุกลรัตน์	ที่ปรึกษา
6	นายบัณฑิต สุภักควณิช	ที่ปรึกษา
7	นางสาวบุปผา อนันต์วัฒน์	ที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.พนา ทงมีอาคม	ประธานอนุกรรมการ
2	นายปราโมช รัฐวินิจ	อนุกรรมการ
3	นายดิศทัต โทตระกิตย	อนุกรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
4	นายต่อพงศ์ เสลานนท์	อนุกรรมการ
5	นายอำนาจ เนตยสุภา	อนุกรรมการ
6	ผศ. พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ อนันต์โท	อนุกรรมการ
7	นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล	อนุกรรมการ
8	นางรัตนากร ทองสำราญ	อนุกรรมการ
9	นายสาธิต อนันตสมบูรณ์	อนุกรรมการ
10	พันเอกสมมาส สำราญรัตน์	อนุกรรมการ
11	นายตรี บุญเจือ	อนุกรรมการ
12	นางสาวชนันภัสร์ วานิกานุกูล	อนุกรรมการและเลขานุการ
13	นางสาวชนัญสุรา อรนพ ณ อยุธยา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14	นางสาวพรรณรัตน์ พหลเวชช์	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะอนุกรรมการเตรียมการและยกร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศ.ประสิทธิ์ ประพัฒมมงคลการ	ที่ปรึกษา
2	นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ	ที่ปรึกษา
3	รศ.สุธรรม อยู่ไธธรรม	ที่ปรึกษา
4	นายสุรนนท์ วงศ์วิทย์กำจร	ที่ปรึกษา
5	พันเอกนที ศุกลรัตน์	ที่ปรึกษา
6	นายบัณฑิต สุภักควณิช	ที่ปรึกษา
7	นางสาวบุปผา อนันต์วัฒน์	ที่ปรึกษา
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.พนา ทงมีอาคม	ประธานอนุกรรมการ
2	นายฐากร ตัณฑสิทธิ์	อนุกรรมการ
3	นายประเสริฐ อภิปัญญา	อนุกรรมการ
4	นายเกษมพร เสริมพานิช	อนุกรรมการ
5	รศ.สุรัตน์ เมธิกุล	อนุกรรมการ
6	รศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร	อนุกรรมการ
7	รศ.จุมพล รอดคำดี	อนุกรรมการ
8	พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ	อนุกรรมการ
9	ผศ.พิรงรอง รามสูต	อนุกรรมการ

10	นายต่อพงศ์ เสลานนท์	อนุกรรมการ
11	นายสุระ เกษณะศิลา	อนุกรรมการ
12	นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร	อนุกรรมการ
13	นายรอม ธีรฤพลฤกษ์	อนุกรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
14	นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์	อนุกรรมการ
15	นายพงศ์ธร พนมสิงห์	อนุกรรมการ
16	นายทวี เส็งแก้ว	อนุกรรมการ
17	นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์	อนุกรรมการ
18	นายวสันต์ ภัยหลิกี้	อนุกรรมการ
19	นายบุญส่ง จันทร์ส่องรัมย์	อนุกรรมการ
20	พันเอกเศรษฐพงศ์ มะลิสวรรณ	อนุกรรมการ
21	นายสุเมธ อักษรกิตติ์	อนุกรรมการ
22	นายดิศทัต โทตระกิตย์	อนุกรรมการ
23	นายกฤษดา โรจนสุวรรณ	อนุกรรมการ
24	นายันทเกียรติ สุทธิธรรม	อนุกรรมการ
25	นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน	อนุกรรมการ
26	นางพุชชาต แมนมมนตรี	อนุกรรมการ
27	นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์	อนุกรรมการและเลขานุการ
28	นางสาวชนันภัสร์ วานิกานุกูล	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29	นางสาวสกลภา ประจวบเหมาะ	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30	นางสาวชนัญสรุ อรณพ ณ อยุธยา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### อนุกรรมการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศ.ประสิทธิ์ ประพัฒน์มงคลการ	ที่ปรึกษา
2	นายต่อพงศ์ เสลานนท์	ประธานอนุกรรมการ
3	ผอ. สถาบันคุ้มครองบริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
4	ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหรือผู้แทน	อนุกรรมการ
5	ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน	อนุกรรมการ
6	ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	อนุกรรมการ
7	ผู้แทนสมาคมพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย	อนุกรรมการ
8	ผู้แทนบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	อนุกรรมการ
9	นางสาววันทนีย์ พันธชาติ	อนุกรรมการ
10	ผศ. ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์	อนุกรรมการ

11	ผศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิตาพงศ์	อนุกรรมการ
12	นายวิสิฐ อติพยากุล	อนุกรรมการ
13	นายชานนท์ โกมลมาลย์	อนุกรรมการ
14	นายวเรศ บวรสิน	อนุกรรมการ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
15	ผอ.สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม	อนุกรรมการและเลขานุการ
16	นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17	นายวรุตม์ ว่องโรจนานันท์	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### คณะอนุกรรมการศึกษาและเตรียมเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลวิทยุบริการสาธารณะ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศ.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ	ที่ปรึกษา
2	รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม	ที่ปรึกษา
3	นายสุรนนท์ วงศ์วิทยากัจกร	ที่ปรึกษา
4	พันเอกนที ศุกลรัตน์	ที่ปรึกษา
5	นางสาวบุปผา อนันต์วัฒน์	ที่ปรึกษา
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.พนา ทองมีอาคม	ประธานอนุกรรมการ
2	นายปราโมช รัฐวินิจ	อนุกรรมการ
3	นายดิศทัต โทตระกิตย์	อนุกรรมการ
4	นายต่อพงศ์ เสลานนท์	อนุกรรมการ
5	นายอำนาจ เนตยสุภา	อนุกรรมการ
6	ผศ. พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ อนันต์โท	อนุกรรมการ
7	นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล	อนุกรรมการ
8	นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล	อนุกรรมการ
9	นายอานนท์ ลอนกุลนันท์	อนุกรรมการ
10	นายสาธิต อนันตสมบุรณ์	อนุกรรมการ
11	พันเอกสมมาส สำราญรัตน์	อนุกรรมการ
12	นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ	อนุกรรมการ
13	นางสาวศิริวรรณ พุ่มเฟื่อง	อนุกรรมการ
14	นางรัตนากร ทองสำราญ	อนุกรรมการ
15	นายตรี บุญเจือ	อนุกรรมการ
16	นางสาวชนันณ์ภัทร์ วานิกานุกูล	อนุกรรมการ
17	นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร	อนุกรรมการและเลขานุการ
18	นางสาวชนัญสรุ อรนพ ณ อยุธยา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19	นางสาวพรรณรัตน์ พหลเวชช์	ผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการพิจารณาสีติแห่งทาง**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพิทยาพล จันทนะสาโร	ประธานกรรมการ
2	นายแคล้ว ทองสม	กรรมการ
3	นายพงศ์พันธ์ มโนรถ	กรรมการ
4	นางสาวสุชญา อัมราลิขิต	กรรมการ
5	รศ.อรพรรณ พันสพัฒนา	กรรมการ
6	นางวีระวรรณ พิบูลย์	เลขานุการ
7	นางเพชร ธัญชัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
8	นางวีไล เกื่อนทองแถว	ผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ**

**19th ITS Biennial Conference 2012 (Organizing Committee)**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศ.ประสิทธิ์ ประพัฒมมงคลการ	ที่ปรึกษา
2	นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ	ที่ปรึกษา
3	รศ.สุธรรม อยู่ไธธรรม	ที่ปรึกษา
4	นายบัณฑิต สุภักควณิช	ที่ปรึกษา
5	นายสุรนนท์ วงศ์วิทยกำจร	ที่ปรึกษา
6	รศ.พนา ทองมีอาคม	ที่ปรึกษา
7	พันเอกนที ศุกลรัตน์	ที่ปรึกษา
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายฐากร ตัณฑสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2	ดร.สุพจน์ ธีयरูฒิ	รองประธานกรรมการ
3	นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล	กรรมการ
4	นายเฉลิมชัย กีกเกียรติกุล	กรรมการ
5	นางฉันทพร โชติชนาภิบาล	กรรมการ
6	นางสาวศิริรักษ์ เสมาเงิน	กรรมการ
7	นางฉันทพร เปาทอง	กรรมการ
8	นางสาววีริธิดา ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9	นางสาววิฐิมนต์ ภาดาเพิ่มผลสมบัติ	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเจรจาต่อรองและบรรเทาความเสียหายกรณีศาลปกครองกลางกำหนดมาตรการ  
หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเฉลิมศักดิ์ จันทรมิ	ประธานกรรมการ
2	นายพิทยาพล จันทนะสาโร	กรรมการ
3	นายธรรพ์ ชาลีจันทร์	กรรมการ
4	นางศรีนิดา พรหมหิตาธร	กรรมการ
5	นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการ
6	นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล	เลขานุการ
7	นายฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศ.ประสิทธิ์ ประพัฒมงคลการ	ที่ปรึกษา
2	นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ	ที่ปรึกษา
3	รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม	ที่ปรึกษา
4	นายสุรนนท์ วงศ์วิทย์กำจร	ที่ปรึกษา
5	นายบัณฑิต สุภักดิ์	ที่ปรึกษา
6	รศ.พนา ทองมีอาคม	ที่ปรึกษา
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พันเอกนที ศุกลรัตน์	ประธานกรรมการ
2	รศ.นวลน้อย ตรีรัตน์	กรรมการ
3	นายต่อพงษ์ เสลานนท์	กรรมการ
4	นายกฤษฎา โรจนสุวรรณ	กรรมการ
5	พันเอกอารมณ รอดรุ่งเรือง	กรรมการ
6	ผศ.ศุภชัย ศุภชลาชัย	กรรมการ
7	นายเชนศ เมฆจำเริญ	กรรมการ
8	นางสาวสุนทรี เช่งกิ่ง	กรรมการ
9	นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์	กรรมการ
10	นายไพรัช บุญประกอบวงศ์	กรรมการ
11	นายพงศ์ธร พนมสิงห์	กรรมการ
12	นายจักรทิพย์ นิติน	กรรมการ
13	นายชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการ
14	นายกิตติพงษ์ เตมียะประดิษฐ์	กรรมการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
15	นายพิทยาพล จันทนะสาโร	กรรมการ
16	นายประเสริฐ อภิปัญญา	กรรมการ
17	นายเฉลิมชัย กีกัดเกียรติกุล	กรรมการ
18	นางสาวนงลักษณ์ วัชรเกียรติพงษ์	กรรมการ
19	ร้อยโทคณิน ทันทะพันธ์	กรรมการ
20	นางอัจฉรา ปันยวณิช	กรรมการและเลขานุการ
21	นางสาวรุ่งตะวัน จินดาวลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22	นายพลุ ศรีหิรัญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23	นางสาวใจทิพย์ ศรีโนนชัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24	นางสาวพิชญนุช ชลาชีวะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการการศึกษาและเตรียมเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลวิทยุบริการสาธารณะ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	ศ.ประสิทธิ์ ประพัฒน์มถการ	ที่ปรึกษา
2	รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม	ที่ปรึกษา
3	นายสุรนนท์ วงศ์วิทยกำจร	ที่ปรึกษา
4	พันเอกนที กุศลรัตน์	ที่ปรึกษา
5	นางสาวบุปผา อนันต์วัฒน์	ที่ปรึกษา
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.พนา ทองมีอาคม	ประธานอนุกรรมการ
2	นายปราโมช รัฐวินิจ	อนุกรรมการ
3	นายดิสทัต โหตระกิตย์	อนุกรรมการ
4	นายต่อพงศ์ เสลานนท์	อนุกรรมการ
5	นายอำนาจ เนตยสุภา	อนุกรรมการ
6	ผศ. พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ อนันต์โท	อนุกรรมการ
7	นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล	อนุกรรมการ
8	นายเฉลิมชัย กีกัดเกียรติกุล	อนุกรรมการ
9	นายอานนท์ ลอยกุลนันท์	อนุกรรมการ
10	นายสาธิต อนันตสมบูรณ์	อนุกรรมการ
11	พันเอกสมมาส สำราญรัตน์	อนุกรรมการ
12	นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ	อนุกรรมการ
13	นางสาวศิริวรรณ พุ่มเฟื่อง	อนุกรรมการ
14	นางรัตนากร ทองสำราญ	อนุกรรมการ
15	นายตรี บุญเจือ	อนุกรรมการ
16	นางสาวชนันภัสร์ วานิกานุกูล	อนุกรรมการ



17	นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร	อนุกรรมการและเลขานุการ
18	นางสาวชนัญสรุรา อรนพ ณ อยุธยา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19	นางสาวพรรณรัตน์ พหลเวชช์	ผู้ช่วยเลขานุการ